

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓๕

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย/กรรมการและผู้บริหารขององค์การมหาชน

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๖๐ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) เกี่ยวกับเรื่อง การดำเนินการ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามกฎหมาย มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า ปัจจุบันมีเรื่องหรือปัญหาข้อกฎหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นจำนวนมากว่าหน่วยงานของรัฐ และองค์การมหาชนไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตามกฎหมาย รวมทั้งกรรมการและผู้บริหาร ขององค์การมหาชนได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ หน่วยงานของรัฐและองค์การมหาชนนั้น จะดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ องค์การมหาชนนั้น ๆ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้รัฐมนตรีทุกท่านตรวจสอบและเร่งรัดการแต่งตั้ง กรรมการตามกฎหมาย รวมทั้งกรรมการและผู้บริหารขององค์การมหาชนต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้น

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๙๕๒ (จิตอาสา) ๑๕๒๒ (พิมพ์นภัส)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (พิมพ์นภัส/อริศรา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dcab@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร. : จึงเรียนยืนยันมา
กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
องค์กรอิสระ : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป